

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH... (Tiếp theo trang 1)



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng Công ty Cổ phần Ceravi (ảnh trái) và Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà.



Tại các nơi đến thăm, sau khi nghe đại diện các doanh nghiệp báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2020, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao và chúc mừng kết quả các doanh nghiệp đạt được trong thời gian qua. Đặc biệt, trong năm 2020, cùng với cộng đồng doanh nghiệp Thái Bình, các doanh nghiệp đã nỗ lực vượt qua khó khăn trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và thị trường trong nước và thế giới. Cùng với đó, các doanh nghiệp đã tích cực thi đua, có nhiều giải pháp quyết liệt trong sản xuất, kinh doanh, từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn, hoạt động ổn định, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, kế hoạch đề ra. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, đến nay Thái Bình đã vượt qua một năm khó khăn, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ kép, vừa phát triển kinh tế - xã hội vừa ngăn chặn, đẩy lùi dịch Covid-19. Để có được kết quả đó là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sát sao và đồng bộ của cấp ủy, chính quyền, sự đoàn kết, đồng lòng của toàn dân và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Cùng với tích cực đi đầu trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, thu nhập cho người lao động, các doanh nghiệp còn tích cực tham gia các chương trình, hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách, người nghèo trên địa bàn tỉnh, ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Chỉ Bí thư Tỉnh ủy gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới tập thể lãnh đạo, người lao động các doanh nghiệp; mong cộng đồng doanh nghiệp Thái Bình tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, vượt qua những khó khăn trước mắt, phát động và hưởng ứng các phong trào thi đua, phấn đấu đạt kết quả ấn tượng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2021. Cùng với đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh trong trạng thái bình thường mới, các doanh nghiệp chú trọng thực hiện tốt các tiêu chí bảo đảm an toàn lao động, bảo vệ môi trường cũng như đẩy mạnh đầu tư dây chuyền sản xuất tiên tiến, hiện đại, chuyển đổi các phương thức sản xuất cho hiệu quả cao hơn. Quan tâm chăm lo đời sống người lao động, trong đó tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người lao động chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Ngoài ra, các doanh nghiệp tiếp tục đồng hành với tỉnh thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng khẳng định, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh luôn tạo mọi điều kiện, kịp thời tháo gỡ mọi khó khăn, đồng hành cùng các doanh nghiệp để thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của tỉnh trong giai đoạn tới.

Cùng với việc đi thăm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới tập thể lãnh đạo, người lao động các doanh nghiệp; mong cộng đồng doanh nghiệp Thái Bình tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, vượt qua những khó khăn trước mắt, phát động và hưởng ứng các phong trào thi đua, phấn đấu đạt kết quả ấn tượng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2021. Cùng với đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh trong trạng thái bình thường mới, các doanh nghiệp chú trọng thực hiện tốt các tiêu chí bảo đảm an toàn lao động, bảo vệ môi trường cũng như đẩy mạnh đầu tư dây chuyền sản xuất tiên tiến, hiện đại, chuyển đổi các phương thức sản xuất cho hiệu quả cao hơn. Quan tâm chăm lo đời sống người lao động, trong đó tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người lao động chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Ngoài ra, các doanh nghiệp tiếp tục đồng hành với tỉnh thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng khẳng định, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh luôn tạo mọi điều kiện, kịp thời tháo gỡ mọi khó khăn, đồng hành cùng các doanh nghiệp để thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của tỉnh trong giai đoạn tới.

* Sáng ngày 18/2, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến thăm, động viên Công ty Cổ phần Videcor (Mikado), Xi nghiệp Phân phối khí thấp áp miền Bắc (Công ty Cổ phần Phân phối khí thấp áp đầu khí Việt Nam) và Công ty Cổ phần Ceravi (khu công nghiệp Tiên Hải). Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh. Tại các nơi đến thăm, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của các doanh nghiệp và mong muốn trong năm 2021, những năm tiếp theo các doanh nghiệp tiếp tục đồng sức đồng lòng, nâng cao tinh thần và phát động sâu rộng phong trào thi đua đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh với khí thế mới, quyết tâm cao ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới; nắm chắc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh; tiếp tục đổi mới, chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh nhằm đạt được mục tiêu đề ra. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các doanh nghiệp tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, đặc biệt là thực hiện tốt khuyến cáo 5K của Bộ Y tế; kiểm soát chặt chẽ người ra vào doanh nghiệp. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc cán bộ, công nhân, người lao động các

doanh nghiệp năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng; mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh. * Sáng ngày 18/2, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm, động viên các doanh nghiệp: Công ty Nhiệt điện Thái Bình, Công ty Hóa chất mỏ Thái Bình và Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà. Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh. Tại các nơi đến thăm, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương nỗ lực vượt khó do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và chúc mừng những kết quả đạt được của các doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2020; đây là những doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh với quy mô sản xuất lớn, doanh thu cao, có nhiều đóng góp cho ngân sách nhà nước. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn năm 2021 ban giám đốc và người lao động các doanh nghiệp đoàn kết, nâng cao tinh thần và phát động sâu rộng phong trào thi đua đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, các doanh nghiệp cần chú trọng đầu tư, đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh; quyết tâm thi đua hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, góp phần cùng toàn tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

NĂM BẮT THỜI CƠ VÀ VẬN HỘI MỚI... (Tiếp theo trang 1)

Tại buổi lễ, đồng chí Ngô Đồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã tặng hoa chúc mừng và mong muốn cộng đồng doanh nghiệp, người lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ra sức thi đua lao động sản xuất, kinh doanh thắng lợi ngay từ ngày đầu năm mới Tân Sửu 2021.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chúc mừng và ghi nhận những đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2020. Đồng chí nhấn mạnh, năm 2021 là năm đặt nền móng cho kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025); để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và người lao động trong tỉnh cần nắm bắt thời cơ và vận hội mới, chung sức đồng lòng, nâng cao tinh thần, sáng tạo, đẩy lên cao trào thi đua lao động sản xuất với một khí thế mới, quyết tâm cao ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới.

Nhằm cụ thể hóa quyết tâm thi đua lao động sản xuất, kinh doanh trong năm mới, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các doanh nghiệp, doanh nhân, người lao động thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Tập trung, nỗ lực đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh theo kế hoạch đề ra với điều kiện phải thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế và của tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, khi thấy công nhân có triệu chứng nghi ngờ cần đưa đến cơ sở y tế để được khám phát hiện và điều trị kịp thời. Tiếp tục quán triệt, nắm vững các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội; gắn các phong trào thi đua với thực hiện tốt các quy định của pháp luật trong hoạt động của doanh nghiệp; quan tâm chăm lo mọi mặt về vật chất, tinh thần cho người lao động, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, "Đến ơn đáp nghĩa" để góp phần cùng các cấp, ngành, địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Xây dựng đội ngũ doanh nhân ngày càng lớn mạnh, nâng cao năng lực kinh doanh và quản trị doanh nghiệp, có tinh thần trách nhiệm với xã hội; nghiên cứu, nắm bắt xu hướng phát triển của thị trường trong nước và quốc tế để chủ động hội nhập; đẩy mạnh đầu tư đổi mới công nghệ, trang thiết bị hiện đại, ứng dụng công nghệ tiên tiến. Đoàn kết, hợp tác, mở rộng liên doanh, liên kết giữa các doanh nghiệp trên tinh thần tự chủ - sáng tạo, đoàn kết - chia sẻ; tạo sự gắn bó giữa các doanh nghiệp, doanh nhân để cùng nhau phát triển. Các doanh nghiệp, doanh nhân cần chủ động và tích cực tham gia đóng góp ý kiến tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền các cấp về cải cách thủ tục hành chính, cơ chế, chính sách, tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư, đặc biệt là thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, Khu kinh tế Thái Bình nhằm phát huy những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh để xây dựng Khu kinh tế Thái Bình trở thành trọng điểm, động lực phát triển kinh tế của tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh phải luôn lắng nghe, chia sẻ, đồng hành cùng doanh nghiệp; tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp chỉ đạo của tỉnh để tháo gỡ một cách thực chất những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp. Thực hiện quyết liệt, có hiệu quả để án cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; thực hiện nghiêm túc việc giải quyết thủ tục hành chính theo phương án "5 tại chỗ" tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện; kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân gây những nhiễu, phiền hà, khó khăn cho doanh nghiệp...

Thay mặt cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong tỉnh, đồng chí Đỗ Văn Vệ, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng thời, kêu gọi các doanh nghiệp, doanh nhân đoàn kết, phấn đấu vượt qua những khó khăn, nắm bắt tốt các cơ hội, đưa doanh nghiệp phát triển vững chắc, giải quyết việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và đóng góp nhiều hơn cho ngân sách nhà nước trong năm 2021.

THÁI BÌNH KHẨN TRƯƠNG... (Tiếp theo trang 1)

Đến 9 giờ ngày 18/2, trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ chưa ghi nhận ca nhiễm Covid-19. 314/343 trường hợp được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục triển khai lấy mẫu cho các trường hợp có nguy cơ cao từ vùng dịch về địa phương, người tiếp xúc với người nghi nhiễm... 3 trường hợp là F1, F2 trong gia đình tại thôn Trại Vàng, xã Quỳnh Hoàng (Quỳnh Phụ) tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19 tại thôn Tiên Động, xã Hồng Phong, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương đã được cách ly tại khu cách ly tập trung của huyện.

Trước diễn biến phức tạp của dịch, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Quỳnh Phụ đã thảo luận và đề ra các giải pháp: Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của tỉnh và các cơ quan chuyên môn. Kịch hoạt toàn bộ các tổ tự quản phòng, chống dịch tại các xã, thị trấn. Các xã duy trì giãn quản lý chặt và kiên quyết xử lý các trường hợp sử dụng phương tiện đường lý quản tránh kiểm soát dịch, lưu thông bất hợp pháp vào địa bàn tỉnh. Tăng cường lực lượng địa phương phối hợp, hỗ trợ 2 chốt kiểm soát dịch của tỉnh đặt trên địa bàn huyện. Công an huyện phối hợp cùng các địa phương, đơn vị tập trung điều tra, kiên quyết xử lý theo pháp luật các trường hợp tuyên truyền, phát tán tài liệu, tung tin thất thiệt về tình hình dịch. Tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kép của phòng, chống dịch hiệu quả vừa tập trung phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

ĐỒNG CHÍ PHÓ BÍ THƯ TỈNH ỦY... (Tiếp theo trang 1)

Trường hợp được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục triển khai lấy mẫu cho các trường hợp có nguy cơ cao từ vùng dịch về địa phương, người tiếp xúc với người nghi nhiễm Covid-19. 3 trường hợp là F1 trong gia đình tại thôn Trại Vàng, xã Quỳnh Hoàng (Quỳnh Phụ) tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19 tại thôn Tiên Động, xã Hồng Phong, huyện Thanh Miện (Hải Dương) đã được cách ly tại khu cách ly tập trung của huyện.

Sau khi nghe các đơn vị chuyên môn và lãnh đạo địa phương báo cáo, trực tiếp kiểm tra khu cách ly tập trung của huyện và chốt kiểm soát dịch của tỉnh tại Cầu Hiệp, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh nhấn mạnh trong thời điểm hiện tại, nếu các đơn vị, địa phương không tập trung cao độ cho công tác phòng, chống dịch sẽ rất khó kiểm soát nguồn lây trong cộng đồng. Đồng chí yêu cầu huyện Quỳnh Phụ tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh

trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Chủ động phối hợp với các địa phương, đơn vị của tỉnh Hải Dương thực hiện các biện pháp hỗ trợ y tế và các vấn đề phát sinh đối với công dân của 2 thôn Đại Đồng, xã An Khê và Trại Vàng, xã Quỳnh Hoàng nằm bên kia sông Luộc. Cơ quan chức năng của huyện Quỳnh Phụ phải tiếp nhận và có các biện pháp hỗ trợ y tế, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch khi công dân của 2 thôn có nhu cầu về Quỳnh Phụ khám chữa bệnh. Duy trì hoạt động hiệu quả các chốt kiểm soát dịch; các xã duyên giang tăng cường tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn và kiên quyết xử lý các trường hợp sử dụng phương tiện tự trở tránh kiểm soát dịch, xâm nhập bằng phương tiện tự trở vào địa bàn. Tạm dừng tiếp nhận tất cả các công nhân người Hải Dương sang làm việc tại huyện Quỳnh Phụ; công dân trên địa bàn Quỳnh Phụ sang Hải Dương làm việc không được phép hồi hương khi

chưa có thông báo mới và chưa đủ điều kiện xét nghiệm dịch tễ an toàn. Bảo đảm an ninh trật tự, giữ an toàn khu cách ly tập trung, tuyệt đối không để xảy ra lây nhiễm chéo trong khu cách ly. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác về tình hình dịch, các biện pháp phòng, chống, giúp người dân chủ động, tích cực phòng, chống dịch. Kiên quyết xử lý nghiêm theo pháp luật các trường hợp phát tán, tung tin thất thiệt về tình hình dịch Covid-19. Thái Bình không thực hiện "ngăn sông cấm chợ" song tất cả người, phương tiện vận chuyển, lưu thông hàng hóa, nông sản về Thái Bình từ các địa phương vào ca nhiễm Covid-19 ngoài cộng đồng đều phải tuân thủ và chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch theo Công văn số 898/BYT-MT, ngày 7/2/2021 của Bộ Y tế hướng dẫn phòng, chống Covid-19 trong vận chuyển hàng hóa. Đồng chí

Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu Sở Y tế phối hợp với Sở Giao thông Vận tải xây dựng kế hoạch bảo đảm phòng, chống dịch trong vận chuyển hàng hóa qua các chốt kiểm soát dịch trước điều kiện thực tế phát sinh. Thể hiện tinh thần tương thân tương ái, nghĩa cử cao đẹp cùng cả nước chung tay phòng, chống dịch, trước yêu cầu của tỉnh Hải Dương, tỉnh Thái Bình giao cho Sở Y tế sẵn sàng các phương án hỗ trợ, tiếp nhận các trường hợp chuyển từ Hải Dương sang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung của tỉnh; hỗ trợ các mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2; hỗ trợ, tăng cường nhân lực cho các chốt cách ly, công tác lấy mẫu trong cộng đồng, đặc biệt trong các ổ dịch và các cơ sở đang điều trị bệnh nhân các case bệnh viện trên địa bàn tỉnh Hải Dương khi có chỉ đạo của Trung ương.

THỰC HIỆN VĂN SỐ 585 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Giảm mạnh hàng quán vỉa hè, hạn chế tập trung đông người

Sau khi Công văn số 585/UBND-KGVX, ngày 17/2/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 được ban hành, qua ghi nhận tại nhiều địa phương trong tỉnh vào ngày 18/2, các hàng quán vỉa hè đã được thu dọn, việc tập trung đông người cơ bản đã được hạn chế.



Hộ kinh doanh trên địa bàn thị trấn Kiến Xương (Kiến Xương) ký cam kết không sử dụng vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh.

Thường ngày, khu vực quanh bến xe khách Thái Bình rất nhiều hàng quán trà đá vỉa hè nhưng hôm nay, với sự sát sao của lực lượng chức năng cùng các xe tuyên truyền lưu động liên tục hoạt động, yêu cầu người dân chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, không còn xuất hiện tình trạng hàng quán vỉa hè bày bán. Tại phố Trần Hưng Đạo (thành phố Thái Bình) trong buổi sáng ngày 18/2, các quán ăn sáng, cà phê, trà đá... hai bên đường đã hạn chế tình trạng lấn chiếm vỉa hè làm khu vực kinh doanh. Chị Nguyễn Thị Mai, hộ kinh doanh tạp hóa cho biết: Thông thường vào mỗi buổi sáng, phố Trần Hưng Đạo khu vực tòa nhà Damsan tập nập người đến ăn sáng, uống cà phê, trà đá nhưng hôm nay đã hạn chế nhiều, có lẽ sự chỉ đạo của tỉnh đã sớm được tuyên truyền đến nhân dân, đồng thời nhiều người cũng lo lắng bởi tình hình dịch Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, bàn ghế các hàng quán cũng được thu dọn gọn, tổ tự quản chung xuyên nhắc nhở nên nhìn chung người bán hàng đều chấp hành tốt. Ông Trương Công Hạnh, Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 5, phường Lê Hồng Phong chia sẻ: Ngay khi có Công văn của UBND tỉnh, tổ dân phố đã phối hợp tuyên truyền đến các hộ kinh doanh trên địa bàn, yêu cầu không sử dụng vỉa hè làm nơi bán hàng. Ngay trong sáng ngày 18/2, qua kiểm tra, các hộ đều đã tuân thủ đúng quy định, mọi hoạt động buôn bán, kinh doanh đều diễn ra trong các hàng.

Tại các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ dân sinh, người dân đã nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh qua việc đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và hạn chế tụ tập nhằm bảo vệ sức khỏe của mình cũng như những người xung quanh. Anh Vũ Xuân Mạnh, Trưởng đại Truyền thanh thị trấn Kiến Xương cho biết: Bên cạnh việc tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của thị trấn vào các khung giờ cố định trong ngày, việc tuyên truyền đến người dân về các quy định trong phòng, chống dịch Covid-19 còn được thực hiện qua hệ thống loa lưu động, thường được đặt tại những nơi đông người như chợ, khu vực đông dân cư trong thị trấn. Bên cạnh đó, hiện nay việc các hộ kinh doanh hàng

hàng, quán nước cũng được tuyên truyền về việc ký cam kết không sử dụng vỉa hè làm khu vực kinh doanh, qua đó nâng cao ý thức của mỗi người trong việc chấp hành các quy định. Phát huy vai trò của các tổ tự quản, tổ dân phố trong phòng, chống dịch Covid-19, ông Nguyễn Tiến Thuật, tổ trưởng tổ dân phố Cộng Hòa, thị trấn Kiến Xương thông tin thêm: Tổ dân phố đã phối hợp với lực lượng chức năng đi kiểm tra, tuyên truyền, nhắc nhở tới từng hộ kinh doanh về việc không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Ngoài ra, ở khu vực chợ dân sinh thường là nơi tập trung đông người, các tiểu thương cũng được yêu cầu không bày hàng tràn lan ra lòng đường, việc buôn bán được thực hiện trong các ki-ốt. Tại huyện Vũ Thư, việc tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 những ngày qua liên tục được cập nhật trên hệ thống loa truyền thanh của

huyện. Tại các bản tin trong ngày, những diễn biến mới về tình hình dịch bệnh, thông điệp "5K" của Bộ Y tế được thông báo tới người dân. Anh Đặng Văn Bắc, chủ hộ kinh doanh quán trà sữa tại xã Hòa Bình cho biết: Qua đọc thông tin trên báo chí và nghe tin tức trên đài truyền thanh, tôi nắm được các quy định mới trong phòng dịch, không bày bán hàng quán ra vỉa hè cũng như nhắc nhở khách hàng khi uống nước tại quán tuân thủ quy định nghiêm ngặt, giữ gìn vệ sinh. Tuy vậy, tại các địa phương, bên cạnh đa số hộ kinh doanh đã chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch thì vẫn có một số hộ thực hiện theo kiểu đối phó. Mong rằng mỗi người dân hãy nâng cao ý thức phòng, chống dịch, tự giác chấp hành các quy định đã được ban hành để chung tay cùng các cơ quan chức năng không để dịch Covid-19 xâm nhập và lây lan trên địa bàn.